

**Số: /BC-UBND**

*Tân Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2022*

### **BÁO CÁO**

#### **Việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ**

Thực hiện công văn của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ninh Giang về việc báo cáo việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, UBND xã Tân Quang báo cáo tình hình cụ thể như sau:

Kể từ khi UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND, ngày 03/9/2008 về việc phân cấp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với UBND cấp xã, phường, thị trấn, theo đó phân cấp cho UBND các huyện, thành phố tự tổ chức thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với UBND cấp xã, phường, thị trấn, đến nay UBND xã Tân Quang chưa nhận được bất cứ Quyết định nào của UBND huyện Ninh Giang giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với UBND cấp xã.

**\* Về biên chế cán bộ công chức:**

Sau khi xã Tân Quang được sáp nhập từ 3 xã Hoàng Hanh, Quang Hưng và Tân Quang cũ và được công nhận là xã loại 1 thì số lượng CBCC của xã là 44 người. Theo Quyết định số 41 ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì xã Tân Quang được bố trí 22 cán bộ, công chức. Song do là xã mới sáp nhập năm 2019 nên số lượng cán bộ, công chức hiện nay còn đang thừa so với biên chế ( thực tế là 27 người so với quy định 22 người). Do vậy việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế chưa thể thực hiện được.

**\* Đối với việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:**

Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ là việc làm thường niên của các đơn vị. Theo yêu cầu của công việc nên UBND xã Tân Quang đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ gửi phòng Tài chính-kế hoạch và KBNN Ninh Giang, đồng thời UBND xã cũng đã tổ chức hội nghị tại địa phương công bố quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm đến toàn thể CBCC và người lao động thuộc UBND xã.

Tuy nhiên do không phải là đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, nguồn kinh phí hoạt động hoàn toàn do cấp trên hỗ trợ theo quy định nên việc thực hiện tiết kiệm kinh phí hoạt động trong những năm qua là rất thấp không đáng kể, không đáp ứng được nhu cầu hoạt động và thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Tân Quang về việc thực hiện Nghị định 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

**TM. UBND XÃ**  
**Chủ tịch**

**Lê Văn Phúc**